

NCLเตรียมนั่งแท่นโฮลดิ้งสร้างอาณาจักรโลจิสติกส์

พื้นที่ - NCL เล็งผันตัวสู่โฮลดิ้ง ครอบคลุมธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร ล่าสุดผนึก ZIM อัญฐานบริษัทร่วมทุนเพิ่มเป็น 6 บริษัท



กิติ พิฬาวธาสกุล

คาดการณ์กำไรเติบโตเพิ่มหน่วยในปีหน้า ฟากบิก บอส "กิติ พิฬาวธาสกุล" การันตีรายได้ปี 60 โตไม่ต่ำกว่า 10-30% เร่งดันผลงานเทิร์นโอเวอร์

นายกิติ พิฬาวธาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ NCL เปิดเผยว่า → **อ่านต่อหน้า 30**



NCL

(ต่อจากหน้า 31)

NCL ต้องการที่จะมีบริษัทในเครือให้มากกว่านี้ เพื่อครอบคลุมธุรกิจโลจิสติกส์ให้ครบวงจร ซึ่งในอนาคตมีความเป็นไปได้ที่จะผันตัวเป็นโฮลดิ้ง เพื่อร่วมทุนกับบริษัทได้ง่ายขึ้น

ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreement) กับ บริษัท Zim Integrated Shipping Service Limited เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุน โดยจะตั้งหน่วยงานจัดส่งที่เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งและขนส่งสินค้าของซิมในประเทศไทย

● ถือหุ้น ZIM ที่ 51%

ทั้งนี้มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนราคาพาร์ของหุ้นบริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทที่กำลังจะจดทะเบียนขึ้นใหม่ ทำให้ยังไม่มีการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ซึ่งมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ซื้อหุ้นสามัญจะเท่ากับทุนจดทะเบียนของบริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด โดยที่บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ 51.00% คิดเป็น 5,100,000 บาท

ดังนั้นจึงส่งผลให้ปัจจุบัน NCL มีบริษัทร่วมทุนเพิ่มเป็น 6 บริษัท จากเดิม 5 บริษัท ได้แก่ NCL Logistic โดย NCL ถือหุ้น 100%, บริษัท เลเจนต์ ชิปปิง (ไทยแลนด์) จำกัด NCL ถือหุ้น 60%, LEGACY ASIA CAPITAL โดย NCL ถือหุ้น 70%, บริษัท เอสเอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด

NCL ถือหุ้น 75% บริษัทร่วมทุน บริษัท เกรชวอเตอร์ เมด จำกัด NCL ถือหุ้น 44.44% ผู้ประกอบธุรกิจผลิตน้ำยาล้างไตจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และบริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด NCL ถือหุ้น 51%

● โภจรายได้ปีหน้าเต็มๆ

โดยบริษัทประเมินกิจกรรมธุรกิจด้านโลจิสติกส์จะเพิ่มขึ้น 50% จากการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ อย่างไรก็ตามบริษัทจะพิจารณาการลงทุน หรือขยายธุรกิจโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันฐานธุรกิจให้มีความแข็งแกร่ง

ซึ่งคาดแนวโน้มผลประกอบการปีหน้า หรือปี 2561 จะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทจะเก็บเกี่ยวผลการลงทุนจากบริษัทร่วมทุนเข้ามาเต็มปี

"บริษัทร่วมทุนแห่งใหม่คาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ประมาณวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ แต่อาจจะเห็นรายได้เข้ามาปีนี้ไม่มาก คงจะเริ่มเห็นความชัดเจนปีหน้าเต็มปี เราประเมินความต้องการการขนส่งจากไทยไปต่างประเทศทั้งอเมริกา ยุโรป มิดเดิลอีสต์ยังมีอยู่มาก รวมถึงบริษัทในไทย ก็มีความต้องการขนส่ง อาทิ อาหารทะเล ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผลไม้ เราเองก็สามารถตอบโจทย์หรือขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้" นายกิตติกล่าว

● ทิศทางครึ่งปีหลังแจ่ม

นายกิติ กล่าวต่อว่า สำหรับทิศทางผลประกอบการครึ่งปีหลังปี 2560 NCL ยังมีผลประกอบการเป็นบวก โดยมีกำไรสุทธิครึ่งปีแรกอยู่ที่ 3 ล้านบาท ส่วนบริษัทในเครือเริ่มมีทิศทางที่ดี อาทิ บริษัท เอสเอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ขาดทุนลดลง จากการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น, บริษัท เกรชวอเตอร์ เมด จำกัด เริ่มจำหน่ายน้ำยาล้างไตได้แล้ว หลังก่อสร้างโรงงานแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีกำลังการผลิตอยู่ที่หนึ่งแสนแกลลอนต่อเดือน ทั้งนี้คาดว่าจะมีรายได้ราว 10-30% ของกำลังการผลิต, บริษัท เลเจนต์ ชิปปิง (ไทยแลนด์) จำกัด กลับมาเทิร์นโอเวอร์ได้แล้วในไตรมาส 2/2560 ที่ผ่านมามีส่วนทิศทางไตรมาส 3/2560 จะเป็นอย่างไรยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

ทับทิม

Thun Hoon
Circulation: 100,000
Ad Rate: 550

Section: First Section/พื้นที่: mai

วันที่: อังคาร 19 กันยายน 2560

ปีที่: 14

ฉบับที่: 3343

หน้า: 31(กลาง), 30

Col.Inch: 43.25 Ad Value: 23,787.50

PRValue (x3): 71,362.50

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: NCLเตรียมนั่งแท่นโฮลดิ้งสร้างอาณาจักรโลจิสติกส์

ส่วน NCL Logistic สิงคโปร์ยังมีผลกำไรที่ดีตามความต้องการของลูกค้าในกลุ่มโลจิสติกส์ ขณะเดียวกันบริษัทนั้นใจรายได้รวมทั้งปี 2560 จะเติบโตได้ตามเป้าหมาย หรือมีอัตราการเติบโตไม่ต่ำกว่า 10-30% จากปีก่อนที่ 1,011.23 ล้านบาท โดย 6 เดือนแรกบริษัทมีรายได้แล้ว 455.98 ล้านบาท 🌐